

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình một số nội dung tại các Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

Trên cơ sở các Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện có một số giải trình như sau:

1. Đối với Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 14/12/2023 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2024.

Tiếp thu các kiến nghị của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, đồng thời làm rõ nội dung: “Tuy nhiên, qua xem xét các chỉ tiêu tại phụ biểu kèm theo của Nghị quyết, một số chỉ tiêu chưa có số liệu cụ thể: số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; tỷ lệ huy động vào lớp 10; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện” như sau:

Do sơ xuất trong tổng hợp biểu, cơ quan tham mưu tổng hợp chưa đưa số liệu chỉ tiêu năm 2024 vào biểu; do đó, Ủy ban nhân dân huyện bổ sung số liệu như sau:

+ Số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ: 20.

+ Tỷ lệ huy động vào lớp 10: 80%.

+ Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện: 99,8%.

2. Đối với Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 14/12/2023 về tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 14/12/2023 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và làm rõ nội dung “Đối với giao kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2024 là 18.630 triệu đồng. Ban đề nghị UBND huyện làm rõ tính khả thi trong việc giao kế hoạch thực hiện (so sánh kết quả năm 2023, thực hiện thu tiền sử dụng đất được 6.246 triệu đồng/18.700 triệu đồng, không đạt kế hoạch giao)”.

Năm 2024, huyện Chợ Đồn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu sử dụng đất là 18.630 triệu đồng; tổng số thu tiền sử dụng đất đã được thảo luận với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh để đưa vào Kế hoạch năm 2024. Theo đó, dự kiến năm 2024 chủ yếu các khoản thu gồm: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng (Đợt 2), số tiền 12.130 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất khác là: 6.500 triệu đồng. Do đó, đối với số thu sử dụng đất giao năm 2024 là đủ cơ sở thực hiện.

3. Đối với Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 14/12/2023 về Tờ trình dự thảo

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2024.

Tiếp thu các kiến nghị của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và làm rõ nội dung: “*Tại trang số 01, biểu phụ lục số 02 kèm theo dự thảo Nghị quyết: Các dự án dự kiến khởi công năm 2024-2025: Dự án đầu tư xây dựng TT GDTX-GDNN đạt chuẩn theo quy định: Tổng mức đầu tư là 8.711 triệu đồng; tuy nhiên, tổng mức được phê duyệt theo Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện là: 7.540.946.805 đ*” như sau:

Do sơ xuất trong tổng hợp số liệu, cơ quan tham mưu chưa cập nhật số liệu phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện vào biểu mà vẫn giữ nguyên giá trị tạm tính giai đoạn. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tiếp thu và chỉnh sửa số liệu trước khi ban hành Nghị quyết.

Bên cạnh đó, báo cáo Thẩm tra đã đánh giá đối với tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2023 toàn huyện còn thấp so với kế hoạch giao (*đặc biệt các xã: Đông Lạc, Phương Viên, Yên Phong, Yên Mỹ, Bằng Lãng, Yên Thịnh, Nam Cường*). Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp đánh giá tiến độ, nguyên nhân giải ngân thấp của các xã nói trên. Qua đó, các địa phương đã có giải pháp thực hiện để đẩy tỷ lệ giải ngân những ngày cuối tháng 12/2023 và đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối đa. Đồng thời, có phương hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện đối với các dự án triển khai thuộc kế hoạch vốn năm 2024.

4. Đối với Báo cáo số 93/BC-HĐND ngày 14/12/2023 về Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6).

Tiếp thu các kiến nghị của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và làm rõ nội dung: “*Qua khảo sát thực tế ban nhận thấy, chủ trương xây dựng các công trình, dự án là cần thiết, tuy nhiên với nguồn vốn vận động, huy động các nguồn lực theo tỷ lệ 26,5% đối với các xã, đơn vị thụ hưởng là rất khó khăn; đề nghị UBND huyện giải trình, báo cáo làm rõ thêm về cơ sở bổ sung danh mục và phân bổ vốn, tính khả thi nguồn vận động, huy động đối ứng (26,5%) để thực hiện các công trình dự án*”.

Về Cơ sở bổ sung danh mục và phân bổ vốn:

Các công trình, dự án trên đã được Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua danh điểm tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Chợ Đồn, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, các danh mục dự án trên có tổng mức đầu tư khá lớn, việc vận động và huy động gặp khó khăn do các danh mục dự án là các tiêu chí cấp huyện (*dự án: Đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm; Đầu tư xây dựng TT Giáo dục TX-GDDN đạt chuẩn theo quy định*) hoặc các danh mục là trung tâm thể thao các xã (*Trung tâm thể thao xã Yên Thịnh, Trung tâm thể thao xã Quảng Bạch*). Việc triển khai thực hiện không phục vụ trực tiếp nhu

cầu của người dân (*khác các dự án là đường, kênh mương, nhà văn hoá thôn*) nên rất khó khăn trong việc huy động nguồn vốn từ Nhân dân. Bên cạnh đó, Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ đóng góp gồm: Nguồn Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn vận động, huy động nguồn lực khác (*bao gồm ngân sách huyện, ngân sách xã, nguồn xã hội hoá, nguồn tài trợ, nguồn nhân dân đóng góp ...*). Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí từ nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước nguồn huyện điều hành trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 còn dư dự phòng chưa phân bổ (*do các dự án đã quyết toán dư vốn, một số dự án trùng danh điểm...*) để đối ứng phần vốn huy động đảm bảo cho các công trình, dự án trên được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng trong giai đoạn. Từ đó, phần nào đáp ứng hoàn thành một số tiêu chí của huyện phấn đấu về đích nông thôn mới đến năm 2025; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư vận động, tuyên truyền và kêu gọi các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nguồn xã hội hoá khác.

- Đối với nội dung “*Việc điều chỉnh tăng kế hoạch vốn thực hiện đầu tư mặt bằng trụ sở công an các xã số tiền: 4.305 triệu đồng. Ban đề nghị UBND huyện làm rõ cơ sở đề xuất tăng 4.305 triệu đồng tiền thu sử dụng đất Đầu tư mặt bằng trụ sở công an các xã: Nguồn vốn có đảm bảo thực hiện được không*”.

Việc bổ sung 09 danh mục Đầu tư mặt bằng trụ sở Công an các xã, Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất với tổng số vốn 4.305 triệu đồng/6.251 triệu đồng nhu cầu và cần bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện; việc bổ sung danh mục vẫn đảm bảo trong kế hoạch vốn nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của huyện được tỉnh giao sau khi điều chỉnh giảm. Căn cứ trên thực tế số thu tiền sử dụng đất hàng năm và trong năm 2023, đến thời điểm tháng 12/2023 số thu đạt 6,5 tỷ đồng chủ yếu từ mua bán chuyên nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất... (*chưa bao gồm các dự án đầu tư của huyện*); do đó, huyện có thể đảm bảo bố trí được nguồn vốn cho dự án mặt bằng trụ sở công an từ nguồn thu này.

Trên đây là nội dung Báo cáo giải trình của UBND huyện tại các Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện./.

Nơi nhận

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện (B/cáo);
- Ban KT-XH;
- LĐ UBND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đăng tải trên cổng TTĐT;

Gửi bản giấy:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Triệu Huy Chung